

Cảm ơn Bà Thầy Lê Thị Thu Cúc

BS. Trần Thị Ngọc

Là một cán bộ Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, tôi thật may mắn tháng 01 - 1989 được tham dự lớp phổ biến liệu pháp phản xạ thần kinh đầu tiên ở Hà Nội, lớp học tổ chức tại Câu lạc bộ hưu trí Thăng Long. Lần đầu gặp bà Cúc với giọng nói miền Nam đầy truyền cảm, tác phong nhanh nhẹn, vẻ dịu hiền làm tôi thấy rất mến bà. Lớp học có trên 100 học viên là bác sỹ, y sỹ, cán bộ hưu trí - lớp học được bà Cúc trực tiếp giảng giải và hướng dẫn thực hành, cùng sự tham gia nhiệt tình của thầy Dương Xuân Đạm chuyên gia vật lý trị liệu, thầy Phạm Gia Văn chuyên gia giải phẫu học làm chúng tôi càng tin tưởng. Lớp học tự nguyện nhưng rất sôi nổi và được quản lý chặt chẽ, sáng học lý thuyết, chiều thực hành, tối về tự chăm sóc sức khỏe cho mình, gia đình và bà con bạn bè. Bà thầy vừa hướng dẫn uốn nắn cho chúng tôi từng động tác vừa giải thích cặn kẽ theo cơ sở thần kinh học hiện đại, kết quả lớp học rất tốt chúng tôi rất vui.

Tháng 12-1989 Bệnh viện Quân y 108 tổ chức mời bà Cúc cùng một số học sinh tay nghề khá chúng tôi vào bệnh viện thực hành điều trị cho 50 bệnh nhân gồm di chứng tai biến mạch máu não, cảm điếc, di chứng bại não, liệt v.v... tại Khoa Vật lý trị liệu một đợt 10 ngày liên tục. Trong buổi tổng kết chủ nhiệm khoa Dương Xuân Đạm và Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Âu đánh giá kết quả bước đầu khả quan, bảo đảm an toàn, bệnh nhân và gia đình tin tưởng ca ngợi, đặc biệt cảm phục thái độ tận tình của bà Cúc đối với bệnh nhân, chúng tôi rất phấn khởi. Tiếng lành đồn xa, nhiều nơi đã triển khai: 4-1990 tại Câu lạc bộ hưu trí Bạch Đằng Hải Phòng; 9-1998 Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên; 5-1999 tổ chức điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội 1 tháng; 12-1994 triển khai phòng khám và điều trị PXTK tại Phường Phạm Đình Hồ Hà Nội ... Ngoài ra còn tổ chức lớp học tại Phòng Quân Y Bộ Tổng tham mưu cho 30BS, y tá và đến thăm các cháu khuyết tật do Dioxin tại làng Hòa Bình - Thanh Xuân, trường cảm điếc Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội ... Do những đóng góp của bà thầy Lê Thị Thu Cúc, Giám đốc Sở Y tế TS. Nguyễn Quốc Triệu và Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng đã tặng bằng khen cho bà. Từ 1990 bà Cúc sang định cư ở

Mỹ cùng gia đình, nhưng từ đó đến nay bà luôn qua thư từ, điện thoại thăm hỏi động viên trao đổi kinh nghiệm cùng chúng tôi. Thỉnh thoảng có dịp về thăm quê hương bao giờ bà cũng dành thời gian gặp gỡ phổ biến kinh nghiệm bồi dưỡng cho chúng tôi rất nhiệt tình, giúp chúng tôi nâng cao kiến thức và thực hành cụ thể. Cùng với sự bồi dưỡng và khuyến khích của GS Dương Xuân Đạm chúng tôi vẫn say sưa với liệu pháp phản xạ thần kinh của bà Cúc vừa chữa bệnh nhân đạo vừa mở các lớp học phản xạ thần kinh. Riêng tôi đến nay đã chữa bệnh cho hàng trăm người và đào tạo được hàng chục người biết liệu pháp PXTK để giúp ích cho mình, cho gia đình và bà con rất hiệu quả.

Chúng tôi biết bà Cúc tuy không có bằng cấp gì về y dược, do nhiệt tình và cảm thông người bệnh tật nghèo ở cộng đồng, say sưa tự tìm tòi học hỏi để có liệu pháp phản xạ thần kinh Lê Thị Thu Cúc tồn tại và phát triển như ngày nay. Chúng tôi cảm thông với hoàn cảnh bà Cúc phải phấn đấu vượt qua bao khó khăn trở ngại để được hành nghề trên đất Mỹ, bà dần dần trở nên nổi tiếng, nhiều người ở các nước tìm đến với bà với các bệnh tình nan y, liệu pháp PXTK Lê Thị Thu Cúc đã và đang được nhiều người biết tiếng. 20 năm hành nghề ở đất Mỹ bà đã được bà con Việt kiều, người Mỹ và một số nước ca ngợi vinh danh. Vì người bệnh, ở tuổi gần 80 bà vẫn không muốn chối từ ai dù phải làm việc ngày 10 - 12 giờ.

Là những học trò của bà đều ở tuổi 75 - 80, chúng tôi quý mến bà không chỉ là người phụ nữ có tấm lòng nhân từ bác ái mà còn là người có tinh thần học tập không biết mệt mỏi để xây dựng liệu pháp phản xạ thần kinh ngày càng hoàn thiện giúp ích cho đời. Chúng tôi chân tình bày tỏ lòng biết ơn bà, hứa mãi mãi là người học trò tốt của bà, mãi mãi cùng bà trên con đường vì sự nghiệp giúp ích cho bà con thân yêu.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

BS. Trần Thị Ngọc